

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 02 năm 2017

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đề tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

a) Tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 07/02/2017 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

b) Xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh liên quan đến Tổng điều tra.

c) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) cấp huyện kiểm tra, đôn đốc việc lập và tổng hợp danh sách các đơn vị điều tra theo đúng quy định của Phương án điều tra; tuyển chọn tổ trưởng điều tra và điều tra viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho lực lượng giám sát viên, điều tra viên và tổ trưởng theo đúng Phương án Tổng điều tra (do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016).

d) Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện/thành phố trong việc tổ chức Tổng điều tra; cung cấp thông tin đầy đủ theo yêu cầu; tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra.

đ) Đối với các huyện miền núi, tập trung chỉ đạo việc tuyển chọn điều tra viên theo hướng trung dụng công chức văn phòng UBND huyện, xã, thị trấn và lực lượng giáo viên tại địa phương.

e) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tích cực triển khai và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra; tổ chức tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở thông qua các hình thức như panô, áp phích, loa truyền thanh,...; đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tham gia, tổ chức tuyên truyền nội dung cuộc Tổng điều tra trong phạm vi đơn vị và có trách nhiệm cung cấp số liệu cho Ban Chỉ đạo các cấp, điều tra viên theo nội dung yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra hiểu mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra; cử phóng viên phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh xuống cơ sở vào những ngày đầu của cuộc Tổng điều tra để đưa tin tuyên truyền kịp thời về cuộc Tổng điều tra.

4. Các doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (*trừ các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đã điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016*), cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài có địa điểm cố định trên địa bàn tỉnh thuộc đơn vị điều tra có trách nhiệm hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.

5. Cục Thống kê tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có thành viên thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh giúp UBND tỉnh hướng dẫn, triển khai và kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra; đảm bảo kinh phí, phiếu điều tra và các điều kiện vật chất khác kịp thời và đầy đủ. Kết thúc cuộc Tổng điều tra, Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 31/10/2017 về toàn bộ công tác Tổng điều tra và kết quả tổng hợp nhanh một số chỉ tiêu chủ yếu.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Cục Thống kê tỉnh) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ